

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๗/๗๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ชี้แจงและกำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้บัญชีตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับข้อมูลกรณีผู้ผ่านการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ได้มีการร้องขอให้ผู้ผ่านการสรรหาในลำดับก่อนหน้าสละสิทธิ์ เพื่อที่จะให้ผู้ผ่านการสรรหาที่อยู่ในลำดับหลังมีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกรายงานตัว และการใช้บัญชีไว้ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี (โดยอายุบัญชีครบ ๑ ปี ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒. การเรียกรายงานตัวจะเรียกตามลำดับที่ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่างภายในอายุบัญชีผู้ผ่านการสรรหา โดยให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีที่ได้ลำดับที่ก่อนมีสิทธิเลือกตำแหน่งว่างตามความประสงค์เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งนั้นต่อไป

๓. ผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหา ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา คือ

๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด

๓.๒ ผู้นั้นทำหนังสือแสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์รับการแต่งตั้ง

ซึ่งในส่วนของการเรียกรายงานตัวและการใช้บัญชีตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) นั้น มีการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาไปแล้วในลำดับที่ ๑ - ๔๑ โดยได้เรียกรายงานตัวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปัจจุบันยังไม่มียกเลิกการบริหารส่วนตำบลขอใช้บัญชีตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เพิ่มเติมมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงยังไม่มีผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งดังกล่าวให้มารายงานตัวเพิ่มเติมเช่นเดียวกับตำแหน่งอื่นที่จะมีการรายงานตัวในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารทุกตำแหน่ง มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งตามลำดับก่อนหลังตามบัญชีผู้ผ่านการสรรหา การสละสิทธิ์หรือไม่ ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้น หากการสละสิทธิ์มิได้เกิดจากความประสงค์ของตนเอง แต่เกิดจากการคุกคาม ช่มชู้ หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ย่อมสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/เพื่อตรวจสอบ...

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากบุคคลที่กระทำการคุกคาม  
ข่มขู่ หรือทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้อื่นสละสิทธิเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น การกระทำความดังกล่าวยุ่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดวินัยหรือผิดกฎหมาย  
จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายนิพนธ์ คชกาญจน์ โทร ๐๖๒ ๓๕๖ ๑๘๘๘